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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NC Kon Tum, ngày     tháng    năm  
Về việc đăng ký hoạt động           

tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý 
 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số 3575/BTP-BTTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và Văn 
bản số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý; xét 

đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 147/TTr-STP ngày 23 tháng 11 năm 
2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

 1.1. Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài 

tố tụng cho khách hàng”: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề 
“Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam), bao gồm hoạt động“tham gia tố tụng”,“đại diện ngoài tố 
tụng cho khách hàng” thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Luật sư và 
Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về 
việc thi hành Luật Luật sư, không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối 
với mã ngành này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 1.2. Đối với ngành, nghề kinh doanh “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp 

lý”: Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề bao gồm cụm từ 
“tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của 
Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 
của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư, không thực hiện thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp đối với ngành, nghề này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động tư 

vấn và dịch vụ khác mà ngành, nghề kinh doanh không bao gồm cụm từ “tư vấn 
pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”… thì thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ 
quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo công khai nội dung trên tại Trang 
thông tin điện tử của đơn vị mình; niêm yết tại trụ sở đơn vị đăng ký kinh doanh 
và hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện theo đúng quy định. 
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3. Sở Tư pháp:  
- Đối với các doanh nghiệp đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp 
luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư, Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng ký lại 
theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 

29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư. 
- Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển 

khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3575/BTP-BTTP 

ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ 
pháp lý. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các cơ quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Khối NC); 
- Lưu: VT-NC(NTT). 
 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

   

Lê Ngọc Tuấn    
 


